

ด่วนที่สุด

ที่ พล ๐๐๓๒.๐๑๑/ว ๓๖๒



ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ถนนวังจันทร์ พล ๖๕๐๐๐

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งสรุปข้อสั่งการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประจำ
จังหวัดพิษณุโลก นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก
และนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อสั่งการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ (ผ่านระบบ Webex) ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๒ ชั้น ๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นั้น

ในการนี้ จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ขอส่งสรุปข้อสั่งการ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรมชัย จิตรวิเศษ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

e-Office

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

โทร. ๐-๕๕๒๕-๒๐๕๒ ต่อ ๕๐๑, ๕๓๙

โทรสาร ๐-๕๕๒๕-๕๐๘๘



สรุปข้อสั่งการ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก
ครั้งที่ 7/2565 วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 ชั้น 4
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (ผ่านระบบ Webex)

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
1.	แนวทางการกักกันกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง	1. มติที่ประชุมเห็นชอบให้ ปรับใช้มาตรการกักกันในกลุ่มเสี่ยงสูง ตามแนวทางที่ ศบค. กำหนด ดังนี้ - กักตัวที่บ้าน (Home Quarantine) จำนวน 5 วัน โดยตรวจ ATK วันที่ 5 หลังสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยครั้งสุดท้าย หรือหากมีอาการ ตรวจ ATK ทันที และสังเกตอาการตนเอง (Self-monitoring) ต่ออีก 5 วัน โดยแยกตัวจากคนอื่น รวมเป็น 10 วัน และตรวจ ATK วันที่ 10 หลังสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยครั้งสุดท้าย ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด	1. ศบค.อำเภอทุกอำเภอ 2. เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ 3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.	มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดพิษณุโลก	คงมาตรการเดิม ตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 2568/2565 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2565 ยกเว้น 1. สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ยังคงปิดดำเนินการไว้ก่อน แต่หากประสงค์จะปรับรูปแบบของสถานที่เพื่อการให้บริการในลักษณะที่เป็นร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้ผู้ประกอบการ/ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ยื่นขออนุญาตดำเนินการได้ที่ ศบค. อำเภอ เพื่อตรวจประเมินตามมาตรฐานดังกล่าว และเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณาอนุญาตก่อนเปิดดำเนินการต่อไป 2. ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม , ร้านอาหารประเภทบุฟเฟต์ และสถานที่อื่นๆ เช่น บ่อตกปลา ตกกุ้ง ที่ผ่านมาตรฐาน SHA PLUS , Thai Stop Covid 2 Plus หรือ COVID Free Setting สามารถเปิดให้บริการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้ ไม่เกินเวลา 24.00 น. 3. สวนสาธารณะ ลานกีฬา สนามกีฬา สระว่ายน้ำเพื่อการกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำเพื่อการันทนาการ สระว่ายน้ำสาธารณะ สถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ประเภทกลางแจ้งหรือตั้งอยู่ในพื้นที่โล่ง สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทในร่มที่อากาศถ่ายเทได้ดี รวมถึงสถานที่ออกกำลังกาย ประเภทยิมฟิตเนส หรือที่เป็นห้องปรับอากาศ สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ และจัดการแข่งขันกีฬาได้ โดยสนามกีฬาในร่มจำกัดผู้เข้าชม ไม่เกินร้อยละ 75 และ สนามกีฬากลางแจ้งตามขนาดของสถานที่นั้นๆ (กำหนด 1 คนต่อพื้นที่ 4 ตารางเมตร)	1. ศบค.จังหวัด 2. ศบค.อำเภอทุกอำเภอ 3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
2.	มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดพิษณุโลก (ต่อ)	<p>4. ห้ามสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน เปิดให้บริการได้ตามปกติของสถานที่นั้นๆ สำหรับสวนสนุก และสวนน้ำ ให้เสนอมาตรการป้องกันควบคุมโรคต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณาก่อนเปิดดำเนินการ</p> <p>5. การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มอื่นๆ ที่นอกเหนือจากงานประเพณี และกิจกรรมทางศาสนา สามารถจัดกิจกรรมได้ตามมาตรฐาน COVID Free Setting กรณีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 500 คน ให้ยื่นขออนุญาตต่อ ศบค.อำเภอ หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 500 คนแต่ไม่เกิน 1,000 คน ให้ยื่นขออนุญาตต่อ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ</p> <p>6. กรณีการจัดประชุม อบรม หรือสัมมนา อนุญาตให้มีการดำเนินการได้ในโรงแรมที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน Thai Stop COVID Plus ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่เกิน 500 คน ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ เพื่อกำกับติดตามให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด และหากจะมีการจัดเลี้ยงที่มีการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในงานให้ขออนุญาต ต่อ ศบค.อำเภอ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ และแจ้งต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ทราบ - กรณีจำนวนผู้เข้าร่วมมากกว่า 500 คน แต่ไม่เกิน 1,000 คน และจะมีการจัดเลี้ยงที่มีการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในงานให้ขออนุญาต ต่อ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ศบค.จังหวัด 2. ศบค.อำเภอทุกอำเภอ 3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.	การอนุญาตจัดกิจกรรม/สอบ	<p>มติที่ประชุม เห็นชอบอนุญาตจัดกิจกรรมฯ / การจัดสอบ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี การศึกษา 2565 ในวันที่ 25 เมษายน 2565 2. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว ประจำปี 2565 ณ ตลาด 120 ปี อ.วังทอง ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2565 และ ณ ที่ว่าการ อ.เนินมะปราง ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2565 3. นายกรุงทอง กาศเกษม จัดกิจกรรมทอดแหหาปลาในบึงสาธารณะ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 <p>ทั้งนี้ ให้ผู้ยื่นขออนุญาต ตามข้อ 1 - 3 ปฏิบัติตามมาตรการที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ อย่างเคร่งครัด</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ศบค.อำเภอ ที่เกี่ยวข้อง 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ผู้ขออนุญาตจัดกิจกรรม

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
4	การเก็บตัวอย่างตรวจคัดกรองโควิด-19 เจริญรุ่งเรือง เพื่อเตรียมการรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ พุธที่ 28 เมษายน 2565	ที่ประชุมเห็นชอบมอบ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการเก็บตัวอย่างคัดกรองเชิงรุกในผู้เข้าเฝ้ารับเสด็จ ในวันที่ 28 เมษายน 2565 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกหลังเก่า	1.สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก 2.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก 3.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก